

**UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1404* /UBND-VP

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2018

V/v chuyển và chỉ đạo giải quyết
đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thân

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn.

UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Thân, vợ là bà Tạ Thị Hồng Lê, thường trú tại số nhà 29, đường Hồ Tùng Mậu, khu phố 9, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đề nghị xem xét cho gia đình được giữ lại và hợp lý hóa 0,6m đất để đảm bảo an toàn cho nhà ở cùng các công trình gia đình đã xây dựng, đồng thời bàn giao lại cho phường 0,2m ở phía Đông.

(Có đơn gửi kèm theo)

Sau khi xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND Thị xã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn để chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch UBND Thị xã (qua Ban Tiếp công dân Thị xã) trước ngày **30/7/2018**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Nguyễn Văn Thân (thay báo tin);
- Lưu: VT, TD, TNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHANH VĂN PHÒNG
PHÓ CHANH VĂN PHÒNG**



Lê Thị Lan

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐƠN - THƯ ĐẾN
Số: 93 - BĐ
Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: - UBND thị xã Bắc Sơn
- Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Bắc Sơn.

Tên tôi là: Nguyễn Văn Thân, vợ là Tạ Thị Hồng Lê

Hiện gia đình tôi đang ở tại số nhà 29, đường Hồ Tùng Mậu, KP9 phường Bắc Sơn. Tôi xin trình bày và đề nghị với các cấp lãnh đạo một việc như sau:

Vào những năm 2000, gia đình tôi cùng một số gia đình khác (ông Bùi Trọng Chuyên ; ông Lê Văn Trung ; ông Mai Thê Trọng) được UBND thị xã Bắc Sơn-UBND phường Bắc Sơn cấp đất ở. Do lịch sử để lại nên các gia đình chúng tôi đều được UB phường cấp thêm (bằng miệng) thừa hơn 1m đến 2m (theo chiều rộng), gia đình tôi cũng vậy; hiện tại đang dư ra khoảng 0,8 m chiều rộng. Với đặc điểm mảnh đất nhà tôi, bên dưới có nhiều đất đá và hang cát tơ không đồng đều, hơn nữa lúc xây nhà, do không có điều kiện nên móng nhà gia đình tôi được làm sơ sài và không kiên cố theo ý muốn. Mặt khác, thời gian qua bên hướng Đông nhà tôi có con đường dự kiến làm công trường học nên quá trình thi công dự án ; xây dựng 2 trường học, dự án tái định cư Nghi Sơn giai đoạn 1 trước kia và giai đoạn 2 hiện nay đang thi công. Khi các đơn vị thi công chuẩn bị triển khai UB phường Bắc Sơn, đơn vị thi công đã đến động viên các gia đình bị ảnh hưởng và các công trình của gia đình có xe chạy qua tạo điều kiện để các doanh nghiệp thi công đảm bảo tiến độ. Quá trình thi công các dự án đến nay đã 5- 6 năm . Nhà ở và các công trình của gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều: nứt mái , nứt tường... UB phường đã kiểm tra và lập biên bản. Mặt khác, hiện nay do thiết kế đường vào công trường được hạ thấp so với trước kia. Có nơi mức sâu xuống hơn 2m nên hiện nay, chênh lệch độ cao giữa móng nhà nhà tôi với nền mặt đường hiện tại chênh nhau tới 2m. Xe ô tô các doanh nghiệp chở quá khổ quá tải bao nhiêu năm nay, sợ rằng nếu mùa lũ đến, mưa kéo dài thì nhà ở cũng như công trình của gia đình tôi có thể sụt lún đổ sập rất nguy hiểm. Hơn nữa, nghe nói UBND thị xã đang có kế hoạch không dùng đoạn đường phía Đông nhà tôi để làm công trường nữa mà sử dụng để cấp cho 2 gia đình khác làm đất ở. Nếu khi được cấp, các gia đình này đào móng xây dựng nhà ở, do chênh lệch về độ cao như đã trình bày ở trên chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến nhà ở hiện tại của gia đình tôi. Nghiêm trọng hơn nếu các gia đình đang thi công mà gặp mưa bão kéo dài thì nhà của gia đình tôi sẽ bị sập hoàn toàn không tránh khỏi. Vì vậy, để đảm bảo an toàn nhà cũng như các công trình sinh hoạt của gia đình tôi đỡ bị ảnh hưởng. Gia đình tôi kính đề nghị : UBND thị xã Bắc Sơn; phòng Tài nguyên - Môi trường xem xét cho gia đình tôi được giữ lại 0,6m và hợp lí hóa phần đất này để bảo đảm an toàn cho nhà ở cùng các công trình gia đình tôi đã xây dựng, đồng thời bàn giao lại cho Phường 0,2m ở phía Đông. Rất mong sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bắc Sơn, ngày: 6/7/2018

Người làm đơn

Nguyễn Văn Thân